

การเมืองวิกฤติ

คนที่ติดตามการเมืองไทย ต้องติดตามกันไปวันต่อวันด้วยความระทึกใจ การเมืองไทยตอนนี้ไม่ต่างอะไรจากละครหรือภาพยนตร์บู๊ดูเคียด ที่การเมืองต่างขั้วเดินหน้าเปิดฉากรบกันแล้ว แนวรบสำคัญทางการเมืองครั้งนี้ให้น้ำหนักไปทางสื่อโทรทัศน์และสังคมออนไลน์ โดยใช้ความหนาแน่นของพลังมวลชนมาเป็นเครื่องกดดันในนามของการต่อสู้แบบ อหิงสาและสันติ

แม้รูปแบบการต่อสู้ของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลจะออกแบบมาว่าจะต่อสู้กันด้วยอหิงสา ไม่มีการทำร้ายร่างกาย ไม่มีการทำลายทรัพย์สินแต่ประการใด แต่ผลพวงจากการต่อสู้ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือ การบาดเจ็บล้มตายและการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

การต่อสู้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นมา นับว่ารุนแรงมาก เพราะทางฝ่ายต่อต้านรัฐบาลประกาศชัดว่า จะเผด็จศึกประกาศชัยชนะในบ่ายวันที่ 1 ธันวาคม 2556 ให้ได้ ไม่ต้องการให้การต่อสู้ยืดเยื้อออกไปอีก

การปฏิบัติการที่นำไปสู่ความสูญเสียมีสองจุดใหญ่ๆ คือบริเวณกองบัญชาการตำรวจนครบาล ทำเนียบรัฐบาล และมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อฝูงชนที่บุกเข้าไปยึด



กองบัญชาการตำรวจนครบาลและทำเนียบรัฐบาลเพื่อประกาศว่า ยึดอำนาจการบริหารงานของรัฐบาลไว้อย่างเบ็ดเสร็จแล้ว จึงจะประกาศชัยชนะได้ ไม่ว่า การยึดนั้นจะเป็นการยึดเชิงสัญลักษณ์ หรือการยึดเพื่อใช้

เป็นที่ชุมนุมยึดเอ็ดคังที่กระทรวงการคลังและศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ล้วนนับเป็นชัยชนะของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลได้

แนวรบด้านบชน. และทำเนียบรัฐบาล เจ้าหน้าที่ตำรวจต่อต้านไว้อย่างเหนียวแน่น โดยการยิงแก๊สน้ำตาเข้าไปสู่ผู้ชุมนุมแบบไม่ยั้งตั้งแต่เช้ายันค่ำ ตั้งแต่วันที่ 1-2 ธันวาคม

2556 แต่ไม่สามารถจะยึดสถานที่ราชการทั้ง

สองแห่งได้ ผู้ต่อต้านตลอดแนวรบ

ได้รับบาดเจ็บร่วมร้อยคน ทหารและหน่วย

พยาบาลได้เข้าไปช่วยเหลือในสนามรบ

อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะคืนวันที่ 2



ธันวาคม 2556 แนวรบด้านทำเนียบรัฐบาลก็ต่อสู้กันจนสว่าง ฝ่ายตำรวจยิงแก๊สน้ำตา หนังสือตี และยิงปืนที่มีทั้งกระสุนจริงและกระสุนปลอมเข้าไปสู่ฝูงชนที่มีแต่มือเปล่า ทำให้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก

ด้วยเหตุที่การต่อสู้ทั้งวันที่ 1-2 ธันวาคม 2556 รุนแรงมาก ทางฝ่ายตำรวจยิงแก๊สน้ำตาเข้าไปสู่ฝูงชนและยั่วยุทำให้ทำร้ายสาหัส ตั้งแต่เช้ายันเย็น ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลจึงกลับมายังเวทีราชดำเนินระดมอุปกรณ์เครื่องป้องกันแก๊สน้ำตาอย่างเต็มที่เพื่อกลับไปสู้กันใหม่หวังเผด็จศึกให้ได้ตามคำบัญชาการของแกนนำ

ประชาชนกองเชียร์ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลนำอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกระสอบป่าน น้ำดื่ม น้ำเกลือ โลหะสำหรับป้องกันแก๊สน้ำตา มาให้เต็มที่ เพราะได้เห็นว่า ตำรวจยิงแก๊สน้ำตาใส่ฝูงชนไม่ยั้งในสองวันที่ผ่านมา

การรบนวันที่ 3 ธันวาคม 2556 ที่ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลพร้อมสุคจิต ออกเดินไปยึด กองบัญชาการตำรวจนครบาลและทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่เวลา 8.45 น. โดยมวลชนจำนวน ห้าหมื่นกว่าคนมุ่งหน้าสู่สนามรบทั้งสองแห่ง แต่นักรบทุกคนต้องประหลาดใจเมื่อ ตำรวจที่ทำหน้าที่อยู่ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลและทำเนียบรัฐบาล เปิดทางให้ผู้



ต่อต้านรัฐบาลเข้าไปยึดสถานที่ราชการที่สำคัญ ทั้งสองแห่งนี้ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่มีการยิงแก๊สน้ำตาใส่อย่างที่เกิดขึ้นมาสองวันแต่อย่างใด สร้างความประหลาดใจให้แก่มวลชนฝ่าย ต่อต้านรัฐบาล กองเชียร์ของแต่ละฝ่ายตลอดถึง

ประชาชนผู้ติดตามข่าวการเมืองเป็นอันมาก

บรรยากาศที่ตึงเครียดมาตลอดสองวันในบริเวณนี้ก็ผ่อนคลาย มวลชนได้เดิน เข้าไปเยี่ยมทำเนียบรัฐบาลที่วางกองกำลังไว้อย่างหนาแน่น แต่ไม่ได้แสดงอาการต่อต้าน เพียงแต่ขอร้องมวลชนว่า อย่าทำลายทรัพย์สิน หรือ อย่าเข้าไปภายในทำเนียบรัฐบาล แทนนำทุกคนก็ประกาศให้มวลชนทราบว่า มายึดทำเนียบรัฐบาลเป็นสัญลักษณ์ว่า ยึดได้ แล้ว เมื่อทุกคนกินข้าวเที่ยงกันภายในทำเนียบรัฐบาลโดย ไม่ได้สร้างความเสียหายใดๆแล้วก็กลับมาชุมนุมที่ราช ดำเนินต่อ โดยมอบให้ทหารของประชาชนและตำรวจดูแล สถานที่ราชการทั้งสองแห่งนี้ต่อไป



เนื่องจากใกล้จะถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2556 อันเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลทุกคนจึงพร้อมใจกันทำความ



สะอาดบริเวณถนนราชดำเนินและบริเวณใกล้เคียง
ตามโครงการ Big cleaning และเชิญชวนให้พลก
นิกรที่มีความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมาร่วมจุดเทียนถวายพระพรในคืนวันที่ 5

ธันวาคม 2556 โดยพร้อมเพรียงกัน แกนนำผู้ชุมนุมตั้งเป้าไว้ว่า ขอให้ประชาชน
มาร่วมชุมนุมถวายความจงรักภักดีครั้งนี้สัก 1 ล้านคนขึ้นไปเพื่อร้อยดวงใจของผู้
จงรักภักดีล้านดวง โดยแกนนำเตรียมเทียนที่จะจุดถวายพระพรหนึ่งล้านเล่มขึ้นไป

แนวรบอีกด้านหนึ่งที่มีการบาดเจ็บล้มตายคือ แนวรบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง
และสนามกีฬารัชม้งคลากกีฬาสถาน ที่รัฐบาลได้ระดมพลเสื้อแดงมาสนับสนุนรัฐบาล
จำนวนหลายหมื่นคน รัฐมนตรีสำคัญๆ ของรัฐบาลได้ไปปรากฏตัวและปราศรัยกับ
มวลชนคนเสื้อแดงที่มาสนับสนุนรัฐบาลกันอย่างพร้อมหน้า ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัย
รามคำแหงก็มีนักศึกษามาชุมนุมอยู่หลายพันคน ต่อต้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษ
กรรม

ทั้งฝ่ายต่อต้านรัฐบาลและฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลขณะนี้ มีการกระทบกระทั่งกัน มี
ชายฉกรรจ์ชุดดำได้เข้าไปไล่ยิงนักศึกษาบาดเจ็บหกสิบกว่าคนและตายทั้งในเวลานั้นและ
ตายที่โรงพยาบาลสี่คน โดยตำรวจที่รักษาความปลอดภัย
ในบริเวณนั้น มิได้เข้าไประงับเหตุหรือช่วยเหลือนักศึกษา
แต่ประการใด มือปืนได้กราดยิงอยู่เป็นเวลาหลายชั่วโมง
จนนักศึกษาไม่สามารถจะออกมาจากมหาวิทยาลัยได้
จนกระทั่งอธิการบดีต้องขอความช่วยเหลือ



เหลือไปยังทหารจากราบสิบเอ็ดร.พลหนึ่งให้เข้าไปช่วยเหลือนักศึกษา

เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้าสลดที่เริ่มมีการบาดเจ็บล้มตายนับตั้งแต่มีการชุมนุมมาเป็นเวลาหนึ่งเดือนสองวัน ผู้บาดเจ็บล้มตายเหล่านั้น ล้วนเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังอยู่ในวัยเรียนทั้งสิ้น การสูญเสียเหล่านี้สร้างความเศร้าสลดใจมาสู่พ่อแม่ญาติมิตรเพื่อนๆ เป็นอย่างมาก

เวลาผ่านไปร่วมสัปดาห์แล้ว แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถจะหาผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้ สื่อสังคมออนไลน์ social network ได้ชี้เบาะแสให้ทราบว่า เป็นใครที่ก่อเหตุรุนแรงครั้งนี้ เมื่อสถานการณ์วุ่นวายไร้ระเบียบเช่นนี้ เป็นโอกาสดีที่มีมือที่สามหรือผู้ไม่หวังดีต่อชาติบ้านเมืองจะได้สร้างสถานการณ์ให้บานปลายได้ง่าย จึงสมควรที่ทุกฝ่ายต้องไตร่ตรองให้จงหนัก

วันที่ 1 ธันวาคม 2556 มวลชนคนเสื้อแดงที่มาสันนิษฐานรัฐบาลก็ยุติการชุมนุมกลับไปโดยแกนนำเสื้อแดงให้เหตุผลว่า จะสร้างความลำบากให้รัฐบาลในการดูแลรักษาความปลอดภัยและอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันกับฝ่ายต่อต้านรัฐบาลอันจะนำไปสู่ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมากอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก



รัฐบาลที่อยู่ในสภาพควบคุมฝูงชนได้ยากลำบาก ได้ขอให้ศาลออกหมายจับนายสุเทพ เทือกสุบรรณ แกนนำฝ่ายต่อต้านรัฐบาล โดยการนำไปปลิวนำจับมาโปรยรอบๆสถานที่ชุมนุมทุกแห่งเพื่อแจ้งให้ทราบว่า นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏต้องดำเนินการจับกุมตามหมายศาล

นอกจากรัฐบาลจะออกข่าวทางสื่อต่างๆ ว่า นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ผู้นำการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลเป็นกบฏแล้ว ยังได้ส่งตำรวจหน่วยจู่โจมมาล้อมศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะที่นายสุเทพบัญชาการอยู่ แต่จนกระทั่งเวลาเขียนบทความนี้ นายสุเทพยังไม่ได้ถูกจับกุมแต่ประการใด

ทุกครั้งที่รัฐบาลเคลื่อนไหวจับตัวนายสุเทพ จะมีมวลชนที่ร่วมต่อต้านรัฐบาลได้มาแวดล้อมนายสุเทพไว้อย่างเหนียวแน่นหลายชั้นเพื่อมิให้แกนนำถูกจับกุม สถานการณ์การเมืองที่ร้อนแรงเข้าขั้นวิกฤติได้ผ่อนคลายลงบ้างในช่วงวันมหามงคลเฉลิมฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นับได้ว่าพระบารมีของพระองค์ได้ช่วยดับร้อนผ่อนให้เย็นได้จริงๆ เพราะทุกฝ่ายมีพระองค์เป็นศูนย์รวมใจ จึงพากันถวายพระพร

แต่หลังจากวันเฉลิมฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษาผ่านไปแล้ว ไม่มีใครคาดคิดหรือทำนายได้ว่า จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น การเมืองจะร้อนต่อไปหรือจะเย็นลง ยกแก่การคาดเดา ในฐานะที่เป็นคนไทย ได้แต่หวังว่า พสกนิกรไทยทุกคนที่มีความรักเทอดทูนในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะช่วยกันทำบ้านเมืองให้สงบโดยเร็ว เพื่อถวายเป็นของขวัญวันเกิดขึ้นใหญ่แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย

ขอความสันติสุขจงบังเกิดขึ้นแก่ปวงชนชาวไทยและประเทศไทยโดยพลัน

4 ธันวาคม 2556 เวลา 5.05 น.

วัดพุทธปัญญา เมืองโพโมน่า มลรัฐแคลิฟอร์เนีย

ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ

เจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญาและวัดลอยฟ้า

www.buddhapanya.org & www.skytemple.org